



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacc.go.th

วันที่ 11 มกราคม 2567

ป.ป.ช. รวบผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ภาค 6 คาบ้มน้ำมันเมืองพระสมุทรเจดีย์

วานนี้ (10 มกราคม 2567) พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 ภายใต้การอำนวยการของนายสุชนันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จับกุมนายธนกฤต โอบารกิจเจริญ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.25/2566 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ ฐานปลอมเอกสารราชการ ฐานใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริหารอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ฐานใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใด เป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการทำการใด ๆ โดยมีมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคา รายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาโชคมนัส หมู่ 2 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ ได้ควบคุมตัวฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และในวันรุ่งขึ้นจะนำตัวไปส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ต่อไป

“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ トラบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

“ ชื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

